

UBND TỈNH BẾN TRE
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1309/SGD&ĐT-CTTT

Bến Tre, ngày 03 tháng 7 năm 2017

V/v tăng cường công tác chính trị,
tư tưởng và quản lý cán bộ,
giáo viên

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện Hướng dẫn số 29-HD/BTGTU ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre về Hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề năm 2017 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Công văn số 802-CV/BTGTU ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre về việc tăng cường công tác chính trị, tư tưởng và quản lý cán bộ, đảng viên,

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung như sau:

1. Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2017 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với những công việc cụ thể như sau.

Quan tâm sưu tầm tài liệu tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (nhất là các nội dung liên quan đến xây dựng đời sống mới, sửa đổi lề lối làm việc, đạo đức cách mạng, ...). Việc sưu tầm tài liệu phải được trích từ nguồn chính thống, đảm bảo tính định hướng về tư tưởng chính trị.

Trong triển khai thực hiện, Thủ trưởng đơn vị cần nghiên cứu lựa chọn những nội dung phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị để thảo luận, liên hệ các biểu hiện cụ thể của cán bộ, giáo viên tại đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


2. Thủ trưởng các đơn vị quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện thường xuyên và có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về tăng cường xây dựng chính đồn Đảng; Kế hoạch số 838/KH-SGD&ĐT ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong ngành giáo dục; tiếp tục quán triệt sâu và thực hiện tốt phương châm hành động 10 chữ “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới”, năm hành động - 2017 một cách có thực chất và đề cao

vai trò nêu gương của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý.

3. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, giáo viên; quan tâm nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, giáo viên và dư luận xã hội đối với cán bộ, giáo viên để kịp thời phát hiện và có biện pháp lãnh đạo, giáo dục, ngăn ngừa cán bộ, giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo; đặc biệt là ngăn ngừa cán bộ, giáo viên tham gia vào các tệ nạn xã hội. Tiếp tục học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến tài liệu sinh hoạt tư tưởng giai đoạn 2016-2020 sâu rộng trong cán bộ, giáo viên nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục tư tưởng ngại khó, trông chờ, thỏa mãn; xây dựng tư tưởng tích cực tiến công, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm trong đội ngũ cán bộ, giáo viên của đơn vị.

4. Quan tâm đến công tác quản lý cán bộ, giáo viên, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên.

5. Mỗi cán bộ, giáo viên phải tự giác và thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện bản thân, nhất là rèn luyện bản lĩnh chính trị, không dao động trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; không để bị cám dỗ bởi vật chất, giữ gìn liêm khiết, trong sạch, không tham gia vào các tệ nạn xã hội; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện tốt các nội dung nêu trên. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Sở;
- Lưu: VT, CTTT.

